

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 đến năm 2020 quý II/2019

Thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh (Chương trình hành động) về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2017 đến năm 2020. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể triển khai thực hiện Chương trình hành động nêu trên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 687/SKHĐT-KTĐN ngày 29/5/2019 gửi 25 cơ quan đơn vị có liên quan yêu cầu báo cáo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI quý II/2019. Đến ngày 20/6/2019, có 14/25 đơn vị gửi báo cáo về Sở (còn lại 11 đơn vị chưa gửi báo cáo). Để có đủ cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 21/6/2019 Sở tiếp tục có văn bản số 799/SKHĐT-KTĐN ngày 21/6/2019 gửi 11 cơ quan đơn vị có liên quan yêu cầu báo cáo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI quý II/2019. Đến hết ngày 28/6/2019, có 21/25 đơn vị gửi báo cáo về Sở, còn lại 4 đơn vị chưa báo cáo (kèm theo phụ lục chi tiết).

Qua tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI quý II/2019, cụ thể như sau:

## I. KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:

### 1. Tình hình xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động.

Tính đến thời điểm hiện nay, hầu hết các đơn vị đã xây dựng Kế hoạch và triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình nhất là cán bộ, công chức, viên chức làm công việc liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đồng thời, các cơ quan đơn vị đã lồng ghép các chỉ tiêu được giao trong Chương trình hành động vào nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành hàng năm của đơn vị mình, xem việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình hành động là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từng năm của các cơ quan, đơn vị.

### 2. Cải cách đơn giản thủ tục hành chính

- Nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, trong thời gian qua tỉnh đã tích cực chỉ đạo các Sở, Ngành, các đơn vị tiếp tục tập trung vào việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu

tư. Qua đó, có nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư, đất đai, xây dựng, ... rút ngắn được thời gian giải quyết, tạo được sự hài lòng từ phía cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, cụ thể như:

**\* Sở Kế hoạch và Đầu tư:**

+ Về cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp rút ngắn xuống còn 4 giờ làm việc. Đối với hồ sơ thay đổi nội dung, khi hồ sơ doanh nghiệp đầy đủ và hợp lệ, chủ động xử lý để doanh nghiệp có thể nhận kết quả về ngay. Ngoài ra, còn hỗ trợ gửi kết quả doanh nghiệp qua Bưu điện khi doanh nghiệp không thể trực tiếp đến nhận; xem, chỉnh sửa lỗi hồ sơ doanh nghiệp qua hộp thư email của Phòng Đăng ký kinh doanh để tránh doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

+ Về cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư: Thời gian cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư lần lượt là 03 ngày làm việc và 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (*giảm 12 ngày làm việc và 09 ngày làm việc so với Luật Đầu tư năm 2014*).

**\* Sở Tài nguyên và Môi trường:** Qua rà soát kết quả giải quyết thủ tục hành chính, các lĩnh vực được rút ngắn, cắt giảm thời gian so với quy định, cụ thể như:

- Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, theo quy định thời gian giải quyết là 03 ngày làm việc, thực tế thực hiện từ 01- 02 ngày (*100% hồ sơ tiếp nhận*).

- Thủ tục xác nhận thủ tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết thời hạn sử dụng, theo quy định thời gian giải quyết không quá 05 ngày làm việc, thực tế thực hiện từ 03 ngày.

- Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất hoặc thay đổi số hiệu, địa chỉ thửa đất, hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính so với nội dung đã đăng ký, theo quy định thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc, thực tế thực hiện từ 07 ngày.

- Thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo quy định thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc, thực tế thực hiện từ 08 - 09 ngày.

- Thủ tục cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất, theo quy định thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc, thực tế thực hiện từ 08 - 09 ngày.

- Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp, theo quy định thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc, thực tế thực hiện từ 08 - 09 ngày.

- Tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó tập trung rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Về công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị có liên quan, kịp thời phục vụ cho triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh cụ thể: Trong quý II năm 2019, đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 20 tổ chức, với tổng diện tích 745.788,84m<sup>2</sup> (trong đó: Thu hồi đất 01 tổ chức và giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và Đất tỉnh quản lý, với diện tích 6.030,00m<sup>2</sup>; giao đất 06 tổ chức với diện tích 42.209,44m<sup>2</sup>; Thuê đất 06 tổ chức với diện tích 575768,9m<sup>2</sup>; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 01 tổ chức, với diện tích 4177,3m<sup>2</sup>; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 06 tổ chức với tổng diện tích 117.603,2m<sup>2</sup> để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh).

- Về công tác đăng ký, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Kết quả trong quý II năm 2019, đã cấp 6.439 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; xác nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 5.773 trường hợp.

#### **\* Sở Công Thương:**

- Thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của công dân liên quan đến ngành Công Thương theo cơ chế một cửa, đảm bảo thực hiện rút ngắn thời gian, không gây phiền hà cho các doanh nghiệp và người dân. Trong năm Quý II năm 2019, Sở Công Thương đã tiếp nhận, xử lý và trả kết quả đúng quy trình 517 hồ sơ.

- Trong Quý II năm 2019 ngành điện tiếp tục cung cấp dịch vụ cấp điện trực tuyến: Với dịch vụ trực tuyến (ở mức độ 3), khách hàng không phải đến Điện lực để đăng ký mua điện hoặc yêu cầu thực hiện các dịch vụ liên quan về điện (xử lý mất điện, kiểm tra công tơ, thay đổi mục đích sử dụng điện, ...). Để yêu cầu dịch vụ khách hàng chỉ cần đăng ký thông tin trên chuyên mục “Dịch vụ trực tuyến” của website <http://pcbac Lieu.evnspsc.vn> hoặc <http://cskh.evnspsc.vn> hoặc <http://bac Lieu.gov.vn>; Ngoài ra, khách hàng có thể thanh toán tiền điện, tiền mua công suất phản kháng, tiền đóng cắt điện “mọi lúc, mọi nơi” qua các kênh: internet, ATM, điểm thu của các Ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán, ví điện tử, kênh Bankplus của Viettel, Viettel Pay, ... Sau khi thanh toán 15 phút, khách hàng có thể tải hóa đơn điện tử từ website <http://cskh.evnspsc.vn> nhằm giảm thiểu số lượng chứng từ và dữ liệu khai báo, giúp giảm thời gian, số lượng hồ sơ mà doanh nghiệp và người dân phải nộp; dễ dàng tra cứu thông tin mọi lúc mọi nơi.

- Trong thời gian tới, tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết của ngành điện và các cơ quan quản lý nhà nước không quá 10 ngày (hiện đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy trình phối hợp thực hiện “một cửa liên thông” giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu).

**\* Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch:**

- Hiện nay, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đang được triển khai và cung cấp của tỉnh, đảm bảo 100% TTTC của các cơ quan nhà nước trong tỉnh được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1, 2. Đến nay, đã triển khai thử nghiệm 110 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho một số cơ quan nhà nước cấp tỉnh và huyện tại địa chỉ <http://dichvucong.baclieu.gov.vn>

- Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử đã được triển khai đồng bộ, thống nhất theo mô hình tập trung cho tất cả các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, một số UBND cấp huyện và 54 UBND cấp xã và kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh. Hiện phần mềm được khai thác, sử dụng tương đối hiệu quả, hầu hết các quy trình, thủ tục hành chính đã được cập nhật vào phần mềm, phục vụ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí, giảm đáng kể tình trạng hồ sơ trễ hẹn. Cụ thể: đến thời điểm hiện nay (11/6/2019), có 5917 hồ sơ được tiếp nhận qua Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử trên phạm vi toàn tỉnh và 4520/5917 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ: 96 %.

**\* Sở Giao thông vận tải:** Các thủ tục hành chính đều được Sở hướng dẫn và hỗ trợ tổ chức, cá nhân đến giải quyết theo hướng đơn giản và rút ngắn thời gian; hướng dẫn tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị về thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh đến cơ quan có chức năng xem xét xử lý. Đến nay, tổng số TTTC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT là 94 TTTC và đã được niêm yết công khai trên bảng tại Bộ phận “*Nhận và trả kết quả*” của Sở và trên Cổng Thông tin điện tử của Sở. Kết quả giải quyết TTTC từ đầu năm đến thời điểm báo cáo: 1.643 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 1.643 hồ sơ. Tổng hồ sơ thực hiện dịch vụ công cấp độ 3 là 48 hồ sơ (*bao gồm: cấp giấy phép lái xe, cấp đổi phù hiệu*), cấp độ 4 là không hồ sơ.

**\* Sở Xây dựng:** Thực hiện tốt Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống còn 15 ngày. Thực tế thì thời gian cấp giấy phép xây dựng từ 03 - 07 ngày (*kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ*), thời gian quy định trong Luật Xây dựng (*30 ngày làm việc*). Bên cạnh đó, trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh khu chợ tạm Trần Huỳnh và trụ sở Điện lực Bạc Liêu thành khu tổ hợp Khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà phố. Chủ động phối hợp với các đơn vị lập các phương án điều chỉnh quy hoạch cục bộ 04 khu vực (*Khu Trung tâm Hành chính – Thương mại thành phố mới 205 ha thành khu đô thị du lịch sinh thái; Khu phía Tây đường Cao Văn Lầu thành khu đô thị mới; Khu phía Đông đường Bạch Đằng thành khu dân cư cao cấp; Khu 419ha giáp đê biển Đông tại xã Hiệp Thành thành khu đô thị nghỉ dưỡng và vui chơi, giải trí cao cấp*), hiện đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

**\* Sở Tư pháp:** Thực hiện niêm yết công khai tại bộ phận Một cửa 171/171 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (*trong đó công bố niêm yết tại Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh là 155 thủ tục theo Quyết định số*



584/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; niêm yết tại bộ phận một cửa của Phòng Công chứng số 1 (Sở Tư pháp): là 16 thủ tục, đặc thù của Phòng công chứng số 1 và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước không đưa ra Trung tâm dịch vụ hành chính công). Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại Trung tâm dịch vụ hành chính công và Phòng Công chứng số 1 hướng dẫn về thủ tục hành chính rõ ràng và đầy đủ.

**\* Cục Thuế tỉnh:**

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác Cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế và trả lời kết quả theo cơ chế “một cửa” “một cửa liên thông”, đảm bảo rút ngắn thời gian theo quy định; giải quyết, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của NNT trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về thuế để NNT hiểu và thực hiện đúng quy định các chính sách thuế đã ban hành và có hiệu lực thi hành cũng như các chính sách thuế đã được sửa đổi, bổ sung. Quý II năm 2019, ngành Thuế Bạc Liêu đã hỗ trợ NNT dưới nhiều hình thức như: Trả lời trực tiếp tại cơ quan thuế; Trả lời qua điện thoại; Trả lời bằng văn bản, cụ thể đã hướng dẫn là:

- + Hướng dẫn tại cơ quan thuế 618 lượt người nộp thuế được phục vụ.
- + Hướng dẫn qua điện thoại 824 lượt người nộp thuế được phục vụ.
- + Hướng dẫn bằng văn bản 13 lượt người nộp thuế được phục vụ.

- Cục Thuế thường xuyên theo dõi, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu liên doanh liên kết, các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, các doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở của pháp luật làm ăn gian dối...v.v... nhằm đảm bảo sự công bằng, bình đẳng trong kinh doanh giữa các doanh nghiệp.

- Thường xuyên cập nhật và tuyên truyền các chính sách thuế mới, chính sách thuế đã được sửa đổi bổ sung để NNT kịp thời nắm bắt và thực hiện, đặc biệt là chính sách về ưu đãi miễn giảm thuế TNDN, miễn giảm tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Chính sách ưu đãi đối với hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp lý và sự công bằng, bình đẳng cho các doanh nghiệp kinh doanh, hoạt động.

**\* Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:** Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 12-NQ/CP ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-KCN ngày 21/3/2019, theo đó thực hiện cắt giảm đáng kể thời gian giải quyết đối với một số TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư, xây dựng, việc làm, cụ thể:

- Lĩnh vực đầu tư: Rút ngắn thời gian cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư) từ 15 ngày giảm

còn 03 ngày; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (*đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư*) từ 10 ngày giảm còn 01 ngày.

- Lĩnh vực việc làm: Rút ngắn thời gian cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 07 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc.

- Lĩnh vực xây dựng: Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng cho các tổ chức, doanh nghiệp từ 30 ngày làm việc xuống còn 03 đến 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thường xuyên cập nhật, thống kê kịp thời các TTHC trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố cụ thể: Sửa đổi, bổ sung địa điểm thực hiện 39 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, chuẩn hóa 04 TTHC thuộc lĩnh vực việc làm, ban hành mới 07 TTHC thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng và 03 TTHC lĩnh vực lao động – tiền lương, bãi bỏ 03 TTHC thuộc lĩnh vực xây dựng và 01 TTHC lĩnh vực việc làm. rà soát trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg và Quyết định số 877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hiện nay là 45 TTHC và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

\* **Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu:** Thực hiện đơn giản hóa, công khai hóa thủ tục hành chính theo hướng cụ thể quy trình, hồ sơ thủ tục gọn nhẹ, đơn giản, minh bạch và rút ngắn thời gian để tạo điều kiện cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Chủ động thực hiện nhanh, giảm thời gian cấp giấy phép xây dựng so với quy định, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thời gian quy định với tiêu chí: "*Nhanh – gọn – đúng pháp luật*", giúp cho người dân và doanh nghiệp nắm rõ chính sách, thủ tục cần thiết đối với từng lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

\* **Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình:**

- Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các Phòng, Ban, Ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cải tiến rút ngắn thời gian thủ tục cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và các thủ tục hành chính khác. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê khai thuế và nộp thuế điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian khai, nộp thuế và thời gian tiếp xúc giữa người nộp thuế với cơ quan thuế. Đến nay đã cấp 107 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trong đó đăng ký mới 73, thay đổi, bổ sung 34, tổng số vốn đăng ký là 10 tỷ 623 triệu đồng. Tổ vận động phát triển doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ kinh doanh, các hộ sản xuất mở rộng quy mô hoạt động, khơi dậy ý chí khởi nghiệp chuyển đổi lên doanh nghiệp, đến nay trên địa bàn huyện có 08 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có 01 doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

- Trung tâm hành chính công của huyện đã đi vào hoạt động; nâng cấp và đầu tư trang thiết bị phục vụ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các xã, thị trấn. Từ

đầu năm đến nay, Trung tâm hành chính công của huyện đã tiếp nhận và trả kết quả 11.742 hồ sơ gồm các lĩnh vực: giao dịch đảm bảo; đất đai; Bảo hiểm xã hội; Lao động – Thương binh và Xã hội; Tư pháp; thuế; đăng ký kinh doanh, xây dựng...không có hồ sơ nào quá hạn, trễ hạn.

**\* Ủy ban nhân dân huyện Phước Long:** Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, rút ngắn quy trình, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC, cụ thể: thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, bán lẻ sản phẩm thuốc lá, rượu, thời gian giải quyết theo quy định là 10 ngày, nay rút ngắn còn 01 ngày; thủ tục cấp phép đủ điều kiện kinh doanh Karaoke, thời gian giải quyết theo quy định là 07 ngày, nay rút ngắn còn 01 ngày; Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng, thời gian giải quyết theo quy định là 10 ngày, nay rút ngắn còn 02 ngày; Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể, thời gian giải quyết theo quy định là 05 ngày, nay rút ngắn còn 04 giờ.... Trong quý II năm 2019 tiếp tục đăng ký mới 130 giấy phép hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng tổng số trên địa bàn huyện có 7.138 cơ sở sản xuất kinh doanh.

**\* Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi:**

- Công bố công khai tất cả các thủ tục hành chính và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình, cá nhân khi có nhu cầu. Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ “*Một cửa*” của huyện (trong lĩnh vực đất đai) trong Quý II năm 2019 là: 307 hồ sơ, trong đó đã giải quyết xong 241 hồ sơ, có 15 trường hợp đã trễ hạn.

- Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể, đơn vị luôn giải quyết kịp thời và trả kết quả sớm hơn thời gian quy định tại các văn bản hướng dẫn trong 01 ngày làm việc (Theo quy định là 03 ngày làm việc). Trong Quý II năm 2019, huyện đã tiếp nhận 60 hồ sơ đăng ký thành lập mới và bổ sung thông tin đối với các hộ kinh doanh và Hợp tác xã. Trong đó đã giải quyết đúng hạn 60 hồ sơ, không có trường hợp trễ hạn; đối với lĩnh vực thẩm định dự án, cấp phép xây dựng, cấp phép đủ điều kiện bán lẻ gas, huyện tiếp nhận 51 hồ sơ liên quan đến, đã giải quyết 51 hồ sơ hoàn thành đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

**\* Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân:** Hiện nay, huyện đã thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận và trả kết quả, mọi thủ tục hướng dẫn được niêm yết rõ ràng và đầy đủ; cán bộ tại bộ phận Trung tâm nhiệt tình, thân thiện, ứng dụng công nghệ thông tin tốt. Trong quý I và quý II năm 2019, thành lập mới được 02 doanh nghiệp, giải thể 06 doanh nghiệp. Đến nay trên địa bàn huyện có 97 doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã hoạt động, vốn đăng ký hơn 142 tỷ đồng. Các thủ tục đề xuất về tình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng.

### **3. Nâng cao tính minh bạch**

- Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TU ngày

25/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy hoạch liên quan đến phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đã được phê duyệt như: Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến 2035; Quy hoạch phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch phát triển Điện gió tỉnh Bạc Liêu giai đoạn đến năm 2020, có xét đến 2030; phối hợp với Bộ Công Thương lập đề án Quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu (được xét duyệt theo Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ).

- Tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm về phát triển công nghiệp, nhất là các dự án về năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời).

- Điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm, ... đều được công khai rộng rãi tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cổng thông tin điện tử tỉnh, các sở, ban, ngành nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu, tiếp cận thông tin dễ dàng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

#### **4. Hỗ trợ doanh nghiệp**

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP, Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tiếp tục chỉ đạo các Sở, Ngành, đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động đăng ký, sản xuất kinh doanh, công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính đặc biệt được quan tâm, tích cực triển khai thực hiện và đạt được kết quả tốt, nhiều thủ tục được rút ngắn vượt chỉ tiêu cam kết đề ra. Kết quả, trong 06 tháng đầu năm 2019, ước có 172 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 2.120 tỷ đồng, tăng 6,2% về số doanh nghiệp và tăng 30% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; lũy kế toàn tỉnh có 2.108 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, với số vốn đăng ký là 25.139 tỷ đồng. Qua đó cho thấy, cảm nhận, đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đang có chiều hướng tích cực.



- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến Kế hoạch hoạt động “Năm Doanh nghiệp 2018 và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020” và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh đến với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ doanh nghiệp tại nhà, đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, doanh nghiệp không phải đến Phòng Đăng ký kinh doanh để trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhưng vẫn thành lập được doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm được chi phí và thời gian đi lại.

- Ngoài ra, mô hình “Cà phê doanh nhân” từ khi đi vào hoạt động đến nay đã trở thành địa điểm để doanh nhân trong và ngoài tỉnh có thể thường xuyên gặp gỡ với đại diện cơ quan quản lý nhà nước, giúp lãnh đạo tỉnh tiếp nhận được nhiều thông tin từ các doanh nghiệp, cũng như tạo không gian để doanh nghiệp thoải mái, thẳng thắn phản ánh những khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, để thực hiện tốt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong quý các đơn vị đã tổ chức các Hội nghị, lớp tập huấn, cụ thể:

#### **\* Sở Công Thương:**

- Hỗ trợ 05 doanh nghiệp là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đào tạo và cấp chứng chỉ “Người quản lý năng lượng” theo quy định tại Nghị định 21/2011/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp cận với đơn vị tư vấn về năng lượng để thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định. Tổ chức 01 Hội nghị triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và Hiệu quả, ban hành kèm Quyết định 665/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 20/5/2018, với 80 đại biểu tham dự.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất bia, nhựa, giấy và chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh tính toán suất tiêu hao năng lượng của doanh nghiệp và từng bước thực hiện định mức theo từng giai đoạn quy định của Bộ Công Thương.

- Cấp giấy phép Hoạt động Điện lực thuộc lĩnh vực Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV; Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV đúng thời gian quy định.

- Tổ chức 01 lớp huấn luyện về an toàn Điện cho công nhân, người lao động làm công việc xây lắp điện trong các công ty, đơn vị trên địa bàn tỉnh, với 80 học viên tham dự.

- Về công tác khuyến công và xúc tiến thương mại: Trong quý II năm 2019, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Hội Nông dân tổ chức 02 lớp khởi sự doanh nghiệp tại thị xã Giá Rai và huyện Vĩnh Lợi; Tổ chức Hội thảo tiết kiệm năng lượng và hiệu quả tại thành phố Bạc Liêu, có hơn 80 đại biểu tham dự; Triển khai và ký hợp đồng thực hiện mạng lưới cộng tác viên khuyến công năm 2019 với 05 cộng tác viên; Triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019. Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch tham gia Hội chợ tại thành phố Hồ Chí Minh, kế hoạch tham gia Hội chợ

tại tỉnh Quảng Ninh. Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Bình Phước và Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa cho cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp.

**\* Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:**

- Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp: Trong những năm qua, việc đào tạo nghề được triển khai đồng loạt và sâu rộng đến nhiều đối tượng ở nông thôn như: nông dân, phụ nữ và thanh niên,... Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có thêm tay nghề để nâng cao thu nhập, giúp họ cải thiện cuộc sống. Trong quý II năm 2019 đào tạo 15.271/38.000 người, nâng số người đào tạo 6 tháng đầu năm lên 16.521/38.000 người, đạt 43,48% so với chỉ tiêu kế hoạch giao, trong đó số lao động đào tạo liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 7.774 người, sơ cấp 544 người, dạy nghề dưới 03 tháng 2.088 người và truyền nghề 6.115 người.

- Lĩnh vực Lao động - Việc làm:

+ Cung cấp 16 lần thông tin với 1.536 lượt thông tin thị trường lao động cho các Điểm giao dịch việc làm xã, phường, thị trấn, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã.

+ Tổ chức 07 phiên giao dịch việc làm, có 1.235 lượt người tham gia, phát 1.235 tờ rơi cho người lao động, có 144 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng ủy thác, 06 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp (*trong đó: 03 phiên định kỳ tại Trung tâm; 01 phiên giao dịch việc làm cấp tỉnh tại Trường Đại học và Cao đẳng Y tế Bạc Liêu; 03 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện, thị xã, thành phố*).

+ Tổ chức 10 cụm tư vấn tại các xã, phường; 04 cuộc tư vấn trực tiếp cho học sinh, sinh viên và bộ đội xuất ngũ; 01 cuộc tư vấn trực tiếp cho người lao động có nhu cầu tổng số 1.076 lượt người tham gia, phát 1.076 tờ rơi, có 321 lượt đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng ủy thác, 01 lượt đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp.

+ Trong quý II năm 2019, đã giới thiệu việc làm cho 8.879 lao động (*trong đó: giới thiệu tại Trung tâm 70 lao động, giới thiệu việc làm tại các điểm giao dịch việc làm 8.809 lao động, trong tỉnh 1.749 lao động, ngoài tỉnh 7.085 lao động*). Số lao động xuất cảnh làm việc ở nước ngoài 126 người.

**\* Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ:**

- Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Tiếp tục triển khai Dự án “*Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020*” trong năm 2019. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ tiến tiến, hiện đại nhằm giúp doanh nghiệp hội nhập sâu rộng kinh tế khu vực và quốc tế, cụ thể như sau:

+ Hoàn tất hồ sơ đề xuất trao GTCLQG cho 02 doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu tham gia GTCLQG năm 2018. Kết quả Công ty TNHH Giống Thủy sản Dương

Hùng đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và Công ty Cổ phần Tôm Miền Nam đạt GTCLQG năm 2018;

+ Năm 2019 có 04 doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG (*Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trúc Anh; Công ty Cổ phần Tôm Miền Nam; Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam; Công ty TNHH MTV Nhựa Tý Liên*);

- Thực hiện hướng dẫn xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Thông tư số 22/2013/TT-BKHHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Kết quả tính đến ngày 04/6/2019, có 01 doanh nghiệp (*xây dựng mới 01 tiêu chuẩn*).

- Hướng dẫn 01 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu xây dựng quy trình quản lý chất lượng xăng dầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

- Hoạt động mã số mã vạch: Hướng dẫn 02 doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch là Hộ kinh doanh Thủy Tiên và Hộ kinh doanh Tôm chao Bảo Ngọc.

- Công tác hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và xác lập quyền sở hữu trí tuệ: Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho 09 tổ chức (*gồm: Hộ kinh doanh Trần Nguyễn Linh Đan, sản phẩm tổ yến; Công ty TNHH Một thành viên Út Tuyết Mai, sản phẩm GAS; Cơ sở sản xuất keo liền da cây cảnh – Hoa mẫu đơn, sản phẩm keo dán cây; Hộ kinh doanh Tạ Thùy Linh, dịch vụ từ thiện; Hộ kinh doanh Tuấn Loan 1, dịch vụ mua bán thuốc thú y, thủy sản, vật tư thủy sản; Cơ sở Võ Văn Đứng, giải pháp hữu ích: Thiết bị lắp ghép vật liệu dạng tấm; Hợp Tác xã 8/3, sản phẩm rau cần nước Phước Long; Hộ Kinh doanh Thức ăn cá kiếng Minh Tươi, thức ăn cho cá cảnh; Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ, dịch vụ khám chữa bệnh*).

\* **Sở Giao thông vận tải:** Triển khai và hướng dẫn các văn bản liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt các hợp tác xã, đơn vị kinh doanh vận tải theo thẩm quyền.

- Hướng dẫn, tiếp nhận 05 lượt bản kê khai giá của các đơn vị kinh doanh vận tải; Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị vận tải thực hiện lập phương án giá, kê khai giá, niêm yết giá nên không phát hiện thu cước sai quy định tại các bến xe.

- Tiếp tục hướng dẫn Công ty TNHH MTV Hán Nghĩa thực hiện đề án thí điểm sử dụng phương tiện xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách tham quan từ Cổng Nước Mặn đến chùa Hưng thiện thuộc địa bàn huyện Vĩnh Lợi, rà soát báo cáo UBND tỉnh về tiến độ, khó khăn vướng mắc của việc thực hiện đề án trên.

- Nhắc nhở các đơn vị kinh doanh vận tải về việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách, đảm bảo số chuyên xe chạy trong tháng theo biểu đồ...; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và các kiến

ng nghị của các đơn vị kinh doanh vận tải báo cáo Bộ GTVT để phục vụ cho việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vận tải đường bộ năm 2019.

\* **Cục Thuế tỉnh:** Trong quý II năm 2019, ngành Thuế tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị Triển khai chính sách thuế và đối thoại với Doanh nghiệp năm 2019 được 04 cuộc có 580 người nộp thuế tham dự qua đó triển khai các nội dung chính sách Thuế mới hiện hành và triển khai thực hiện một số điểm mới được quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Thông tư 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp siêu nhỏ; Các nội dung triển khai Quy trình Kiểm tra thuế và Quy trình Cuỡng chế nợ thuế.... Tại các cuộc hội nghị ngành Thuế Bạc Liêu đã nhận được 15 ý kiến của người nộp thuế nêu những vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh được cơ quan Thuế trả lời cụ thể.

\* **Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:** Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu hỗ trợ Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam khai thác lớp đất mặt của Bãi đất số 01 để san lấp mặt bằng dự án xây dựng nhà máy Sợi Đông Nam tại Khu công nghiệp Trà Kha.

\* **Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu:** Tình hình cho vay theo các Chương trình tín dụng, cụ thể như sau:

- Cho vay chương trình phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn dư nợ đạt: 11.005 tỷ đồng, chiếm 49,13% tổng dư nợ; tăng 4,67% so với đầu năm và tăng 19,98% so với cùng kỳ .

- Cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch: dư nợ đạt 4,03 tỷ đồng chiếm 0,02% tổng dư nợ.

- Cho vay xuất khẩu: dư nợ đạt 2.985 tỷ đồng, chiếm 12,26%/tổng dư nợ; giảm 3,17% so với đầu năm và tăng 8,20% so cùng kỳ, chủ yếu là dư nợ cho vay xuất khẩu tôm nguyên liệu.

- Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa: dư nợ đạt 6.849 tỷ đồng, chiếm 28,13%/tổng dư nợ; tăng 8,73% so với đầu năm và tăng 13,93% so cùng kỳ.

- Về cho vay chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ- TTg của Chính phủ: Dư nợ cho vay đạt 39,5 tỷ đồng, với 110 khách hàng;

- Cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt 1.939 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,96% trên tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Trong đó, cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo chiếm 38,03%/ tổng dư nợ cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn. Nợ xấu tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đến thời điểm báo cáo chiếm tỷ trọng 4,08% tổng dư nợ cho vay chính sách.

- Kết quả thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng quý I năm 2019: Tổng cam kết là 2.917.268 triệu đồng, dư nợ là 2.508.758 triệu đồng cho 263 doanh nghiệp; cam kết cho vay mới 2.529.727 triệu đồng, dư nợ 2.204.688 triệu đồng cho



154 doanh nghiệp; cam kết nâng hạn mức tín dụng là 200.531 triệu đồng, dư nợ là 143.053 triệu đồng cho 20 doanh nghiệp; cam kết giảm lãi suất là 187.000 triệu đồng, dư nợ là 161.017 triệu đồng cho 89 doanh nghiệp; không phát sinh cơ cấu lại nợ thông qua chương trình. Lãi suất cho vay mới của Chương trình là 6,8%/năm đối với cho vay ngắn hạn và 8 – 10%/năm đối với cho vay trung, dài hạn.

\* **Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu:** Định kỳ trong quý 2 và quý 3 hàng năm Chi Cục Thuế thành phố Bạc Liêu tổ chức hội nghị triển khai một số chính sách thuế mới và đối thoại với doanh nghiệp. Hàng năm tổ chức tuần lễ hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp quyết toán thuế để lắng nghe ý kiến phản ánh của người nộp thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Thành lập tổ chỉ đạo lập bộ thuế khoán, thành lập tổ phát và nhận tờ khai thuế đến hộ kinh doanh hướng dẫn lập tờ khai thuế đầu năm.

\* **Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình:**

- Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nhằm để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, thu thập thông tin phản ánh, tiếp nhận và phản hồi kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp; tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện định kỳ ít nhất hai lần/năm để nắm bắt, tiếp nhận các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật, công khai kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị. Từ đầu năm đến nay Tổ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp đã tiếp nhận và giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế 11 lượt, chủ yếu trong các lĩnh vực đầu tư, thuế... Trong quý II năm 2019, Chi cục thuế huyện đã tiếp nhận và giải đáp vướng mắc trực tiếp tại cơ quan thuế 05 lượt người, giải đáp qua điện thoại 03 cuộc, trả lời bằng văn bản 01 lượt; tổ chức đối thoại doanh nghiệp 01 cuộc về triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số: 119/2018/NĐ-CP với tổng số 130 người tham dự. Đến nay đã có 139/143 doanh nghiệp khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử đạt 97,9%.

- Phối hợp với Sở Công thương khuyến khích các thành phần kinh tế xây dựng thương hiệu hàng hóa ở nông thôn, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến công; đẩy mạnh Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

\* **Ủy ban nhân dân huyện Phước Long:** Tăng cường nắm bắt vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời giải quyết (*đặc biệt các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp*) định kỳ hàng năm tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, để nắm bắt những khó khăn vướng mắc có hướng giải quyết phù hợp hơn; Xây dựng kênh tiếp nhận thông tin để tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản hồi của doanh nghiệp đối với công tác quản lý và phát triển kinh tế xã hội chung của huyện...

\* **Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi:**

- Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, phát triển thị trường, tổ chức cho các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp có nhiều cơ hội quảng bá, giao thương sản phẩm tại các hội chợ trong tỉnh, ngoài tỉnh và khu vực; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ khoa học, kỹ thuật, tư vấn pháp lý,... Tổ chức các

cuộc hội nghị, hội thảo doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.

- Trong Quý II năm 2019, huyện đã kết hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tư vấn cho trên 4.400 lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh. Đã giới thiệu việc làm cho trên 2.400 lao động đi làm việc cho trong và ngoài tỉnh. Xuất khẩu lao động phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn trực tiếp cho 14 hộ gia đình có con trong độ tuổi lao động, đủ điều kiện xuất khẩu lao động qua các nước như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc.

**\* Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân:** Chủ động giải quyết các công việc theo thẩm quyền của ngành, địa phương. Tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp trong giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “*Đồng hành cùng doanh nghiệp*”, chủ động gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thông tin thị trường, tư vấn pháp luật, tìm kiếm đối tác kinh doanh, tuy nhiên việc tiếp cận các dịch vụ này đối với doanh nghiệp đôi lúc vẫn còn hạn chế.

## **5. Đào tạo, tập huấn, thanh tra**

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực xử lý công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3, 4.

- Tạo điều kiện, môi trường làm việc tốt để đội ngũ cán bộ, công chức yên tâm công tác, phát huy năng lực về trình độ chuyên môn nghiệp vụ luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thái độ, lề lối làm việc, trình độ, ý thức trách nhiệm, kỹ năng phối hợp của cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông, trọng tâm là công tác cải cách hành chính, Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra tại 06 cơ quan, đơn vị gồm: Sở Công Thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Y tế, Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi, huyện Hồng Dân. Đồng thời, ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 với đối tượng được kiểm tra gồm 04 sở, ngành; 03 huyện, thành phố; 06 xã, phường, thị trấn (*dự kiến kiểm tra vào quý III/2019*). Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thị xã Giá Rai. Qua thanh tra, kiểm tra nhìn chung các cơ quan, đơn vị thực hiện khá tốt công tác cải cách hành chính, vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, các quy định về quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết hồ sơ hành chính được niêm yết công khai, minh bạch đúng quy định.

- Công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chức quyền gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trong quý II năm 2019, Thanh tra tỉnh

triển khai 03 cuộc thanh tra hành chính (theo kế hoạch 02 cuộc, thanh tra đột xuất 01 cuộc), các cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh thực hiện đều thành lập Tổ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo đúng quy định của Thanh tra Chính phủ. Thành lập 01 Tổ xác minh nội dung tố cáo, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Luôn nghiêm chỉnh trong việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện nghiêm việc thanh tra không quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp, trong quý II năm 2019, Sở Xây dựng đã chủ động dừng 03 cuộc thanh tra do trùng với kiểm toán Nhà nước khu vực V.

- Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, của người dân và doanh nghiệp. Trong quý II/2019 Thanh tra huyện huyện Hòa Bình đã triển khai 03 cuộc thanh tra, trong đó 02 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, hòa giải cơ sở, khiếu nại, tố cáo; 01 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân xã. Giải quyết kịp thời, đúng hạn 02 trường hợp khiếu nại của công dân; tiếp công dân định kỳ với tổng số 22 lượt công dân yêu cầu khiếu kiện.

- Thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ và cải cách hành chính năm 2019. Kết quả trong 6 tháng đầu năm Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi đã tiến hành kiểm tra được 07 cuộc (trong đó các ngành huyện 03 đơn vị, UBND xã, thị trấn 04 đơn vị). Trong Quý II năm 2019, Thanh tra huyện Vĩnh Lợi phối hợp cùng các ngành chức năng có liên quan tiến hành 03/07 cuộc thanh tra, đạt 42,85%.

## **6. Về tuyên truyền**

Tích cực triển khai quyết liệt Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 16/08/2017, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, đến các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, tuyên truyền về chỉ số PCI, các cơ chế, chính sách của tỉnh, của Trung ương trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo, Đài, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, ... nhằm phổ biến sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính, trong đó, trọng tâm thực hiện hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính của tỉnh.

## **7. Hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)**

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung cam kết tỉnh đã ký với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ chuẩn bị thực hiện các bước tiếp theo trong nâng cao chỉ số PCI của tỉnh theo Hợp đồng dịch vụ đã ký với VCCI Cần Thơ.

- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, VCCI Cần Thơ tổ chức thành công Hội nghị đánh giá kết quả xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2018, phương hướng thực hiện năm 2019 và những năm tiếp theo (diễn ra ngày 22/4/2019), với sự tham gia của hơn 300 đại biểu.

## **II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN**

### **1. Thuận lợi:**

- Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự quyết tâm của Tổ công tác về nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh năm 2017 đến năm 2020.

- Hầu hết các cơ quan, đơn vị nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cải thiện các chỉ số thành phần góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, xem việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình hành động là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từng năm của các cơ quan, đơn vị.

**2. Khó khăn:** Một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa thật sự quyết liệt trong việc triển khai các giải pháp của đơn vị mình. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố chưa quyết liệt trong việc phối hợp cùng cải thiện, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh như vẫn còn một số đơn vị chưa xem việc báo cáo định kỳ là nghĩa vụ của đơn vị, chưa tuân thủ đúng chế độ báo cáo theo quy định, nên gặp nhiều khó khăn trong công tác tổng hợp báo cáo.

## **III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC CẢI THIỆN NÂNG CAO CHỈ SỐ PCI TRONG THỜI GIAN TỚI**

Trong thời gian tới để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư và phát triển, góp phần nâng cao chỉ số PCI trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Bạc Liêu sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cụ thể các nội dung thuộc thẩm quyền; Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp; Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 15/6/2018 về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Quyết định, Chương trình, Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các Nghị



quyết này (*Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 28/6/2016; Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 21/4/2017; Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 29/6/2018; Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 16/8/2017; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 28/02/2017; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 12/3/2019; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 27/6/2018; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 26/02/2019*); Bản cam kết giữa tỉnh Bạc Liêu với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Tích cực, chủ động và sáng kiến để xây dựng phương án, tổ chức thực thi các chương trình, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo và công bố rộng rãi cho cộng đồng doanh nghiệp biết, đồng thời có sự giám sát đánh giá thường xuyên.

- Người đứng đầu các cấp, các ngành, đặc biệt là các huyện, thị xã, thành phố phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, rõ nét về tư duy, nhận thức, quan điểm chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở cơ quan, đơn vị; quán triệt cho công chức, viên chức thuộc quyền về tinh thần, thái độ phục vụ doanh nghiệp. Hàng năm, kiểm tra kết quả thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư định kỳ ít nhất 02 lần/năm để gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cũng như tạo sự gần gũi, thân thiện giữa chính quyền và doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình “*cà phê doanh nhân*” đến các huyện, thị xã, thành phố.

- Các Hiệp hội doanh nghiệp nâng cao vai trò cầu nối, nắm bắt, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp đến lãnh đạo tỉnh cũng như hiệu quả trong hoạt động xây dựng, phản biện chính sách, quy định của tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động lựa chọn mô hình ít nhất mỗi quý 01 lần đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn để tiếp thu, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền.

- Từng Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính (*TTHC*) bằng tờ rơi để doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi, đầy đủ, kịp thời, ... Công khai minh bạch, đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình trên Công thông tin điện tử của đơn vị. Đặc biệt, đối với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố công khai minh bạch quy trình, thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận đất đai khi thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

- Hoàn thiện Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống phần mềm một cửa điện tử cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh đảm bảo theo các quy định hiện hành, tiếp tục triển khai thực hiện cung cấp thêm nhiều dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh trên cơ sở rà soát danh mục dịch vụ công trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ ban hành và tình hình thực tế tại tỉnh.

- Đề xuất triển khai kết ứng dụng Zalo trong công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.

- Trong thời gian tới, tiếp tục rút ngắn còn dưới 60% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai mà tỉnh đã cam kết với VCCI. Nâng cao trách nhiệm công vụ, giải quyết các TTHC của các sở, ngành, địa phương liên quan đối với việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình thành lập, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp trong việc liên hệ giải quyết thủ tục hành chính để tăng tính liên thông và minh bạch.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác thanh, kiểm tra, tránh trùng lặp, gây phiền hà cho doanh nghiệp; Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh*”, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng, lạm dụng việc thanh tra, kiểm tra để sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ triển khai các bước tiếp theo trong việc xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (*Department and District Competitiveness Index - DDCI*) tỉnh Bạc Liêu; trình UBND tỉnh ban hành trong năm 2019 để triển khai thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 74/KH-UBND ngày 08/08/2018 của UBND tỉnh về trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019. Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đào tạo và tuyển dụng lao động; cung ứng lao động cho các doanh nghiệp theo phương châm đáp ứng yêu cầu về số lượng và đảm bảo chất lượng. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về khởi nghiệp, kiến thức pháp luật, quảng bá thương hiệu sản phẩm, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường trong nước và nước ngoài.

- Tăng cường mối quan hệ với VCCI và VCCI Chi nhánh Cần Thơ để được tư vấn hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.

Trên đây, là báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (*PCI*) năm 2017 đến năm 2020 quý II/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:** <sup>1</sup> UBND

- UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lê Minh Chiến;
- VCCI;
- VCCI Cần Thơ;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VP, KTĐN<sub>(TN&G)</sub>.



Trần Minh Hải



## PHỤ LỤC

**Các Sở, Ban, Ngành báo cáo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số PCI Quý II năm 2019**  
(Kèm theo Báo cáo số: 164 /BC-SKHĐT ngày 02/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT	Các Sở, Ban, Ngành	Số ký hiệu văn bản
<b>I. Các Sở, Ban, Ngành báo cáo</b>		
1	Sở Tài nguyên và Môi trường	Báo cáo số 263/BC-STNMT ngày 14/6/2019
2	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Báo cáo số 150/BC-SLĐTBXH ngày 12/6/2019
3	Sở Nội vụ	Báo cáo số 83/BC-SNV ngày 07/6/2019
4	Sở Công Thương	Báo cáo số 109/BC-SCT ngày 06/6/2019
5	Sở Tài chính	Báo cáo số 211/BC-STC ngày 12/6/2019
6	Sở Giao thông vận tải	Báo cáo số 408/BC-SGTVT ngày 17/6/2019
7	Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ	Báo cáo số 145/BC-SGDKHCN ngày 14/6/2019
8	Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch	Báo cáo số 147/BC-SVHTTTDL ngày 14/6/2019
9	Sở Xây dựng	Báo cáo số 151/BC-SXD ngày 25/6/2019
10	Sở Tư pháp	
11	Tòa án tỉnh	Báo cáo số 27/BC-TA ngày 04/6/2019
12	Thanh tra tỉnh	Báo cáo số 55/BC-TTT ngày 10/6/2019
13	Cục Thuế tỉnh	Báo cáo số 104/BC-CT ngày 11/6/2019
14	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	Báo cáo số 332/BC-CTHADS ngày 12/6/2019
15	Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh	Báo cáo số 183/BC-KCN ngày 10/6/2019
16	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu	Văn bản số 307/BAL-TH,NS&KSNB ngày 11/6/2019
17	Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu	Báo cáo số 346/BC-UBND ngày 24/6/2019

18	Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình	Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 19/6/2019
19	Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi	Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 19/6/2019
20	Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân	Báo cáo số 420/BC-UBND ngày 17/6/2019
21	Ủy ban nhân dân huyện Phước Long	Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 28/6/2019
<b>II. Các Sở, Ban, Ngành chưa báo cáo</b>		
1	Văn phòng UBND tỉnh	
2	Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải	
3	Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai	
4	Hội Doanh nhân trẻ tỉnh	